

ทำไมผู้ชายถึงชอบโกหก !

นำเสนอเมื่อ : 25 ก.ย. 2552

โกหกนี้มีที่มา...

ถ้าคุณใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายธรรมดาๆ ไม่ใช่รักโกหกมืออาชีพ
ที่มักจะลั่นไหหลวากับขโลมน้ำมันงาไปทั้งตัวแล้วละก็ เหตุผลที่เขาจะมาโกหกเราเพราะ...

เห็นเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่สุด ผู้ชายบางคนที่ชอบโกหกเป็นประจำ
มักจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าจะซีเรียสอะไร เคยโกหกมาอย่างไรก็ไม่เห็นจะมีผลเสียตรงไหน
แต่เขาไม่เคยเอะใจว่า การโกหกของเขาจะบั่นทอนความสัมพันธ์ในชีวิตคู่

สนุก อยากมีอิสระกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ สำหรับเขาอาจจะโกหกเพราะสนุกเท่านั้นเอง
ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรก็คงไม่มีอะไรเลวร้ายรอกัน แล้วเขายังมีอิสระในการแอบทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ
ที่อยากทำได้ต่อไปเรื่อยๆ

เพื่อสันติสุขของโลก ผู้ชายร้อยทั้งร้อยจะออกสันขวัญขวานมาก ถ้าภรรยาที่รักเอ๋ยประโยคเด็ด
“เรามาคุยกันหน่อยสิ” หลังจากความจริงรุ่งจากปาก เพราะอาจจะมีทั้งดูดา วากลวานานคอนวัน
อาจโยงโยไปถึงเรื่องเก่าเก็บ แล้วก็มีน้ำหนัการวมด้วย
เพราะฉะนั้นโกหกเพื่อให้ชีวิตสงบเย็นดีกว่าให้คุณเธอรู้ความจริงจนวันบ้านแตก

ผู้หญิงไม่เข้าใจเขาหรอก ถ้าเอาความจริงมาตีแผ่ตรงหน้าผู้หญิง
เขากลับว่าเราจะมีวิธีมองแบบผู้หญิง ซึ่งสรุปว่าไม่ได้เห็นดีเห็นงามไปกับเขา ทีนี้เขาก็จะตกที่นั่งลำบาก
เพราะนอกจากจะหาพวกไม่ได้แล้วยังโดนตำหนิติเตียนอีกต่างหาก

คิดว่าผู้หญิงรับความจริงไม่ได้ เขาอยากให้เราสบายใจเลยโกหก
แล้วเขาก็เชื่ออยู่ตลอดเวลาละว่าผู้หญิงเราชอบตีโพยตีพายเกินเหตุเวลาเราพูดความจริง รังรักน้อยๆ
ก็อาจแปลงสภาพไปเป็นรังρονใดทันที ยิ่งถ้าความสัมพันธ์รอนแองนอยอยู่แล้ว ก็จะยิ่งดึงเหวเลยทีเดียว

ทำความผิดเอาไว้ มีหลายเรื่องที่คุณสามีรู้อยู่เต็มอกว่า “ถ้าเมียชั้นรู้ ต้องตายแน่”

หัวเด็ดตีนขาดยังไงเขาจะไม่ยอมพูดความจริงเด็ดขาด
จึงพยายามสร้างเรื่องให้ฟังดูน่าเชื่อถือที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

สร้างภาพ ผู้ชายมักจะห่วงเรื่องภาพพจน์และศักดิ์ศรี
เขาก็อยากดูดีในสายตาของทุกคนรวมทั้งเราด้วย เขาอาจจะโกหกหาเงงสารพยายามอยู่ในที่ทำงานหรือนอกบ้าน
เศรษฐกิจตกก็บอกว่าไม่กลัวถูกเลย์ออฟเพราะเป็นพนักงานชั้นเลิศเจ้านายรักทั้งๆ ที่ความจริงตรงกันข้ามก็เป็นได้

เข้าใจให้อภัย ...

มีหลายสาเหตุที่ผู้ชายต้องโกหก ถึงแม่เจ้าตัวเขาจะยกมาเป็นข้ออ้างกับเราไม่ได้ แต่เมื่อยๆ
ทั้งหลายพยายามเข้าใจเขาหน่อยเถอะค่ะ เขาใจแล้วก็รู้จักให้อภัย
ปล่อยพอเขาไปบางตามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรือนาเจ็บช้ำน้ำใจ ก็อย่าวุ่นวายกับการไล่ล่าหาความจริง
อย่าถือเป็นเรื่องจริงจังไปทุกกรณี ยิ่งถ้าเราเห็นทุกเรื่องไม่ว่าจะเล็กใหญ่เขาจะยิ่งไม่กล้าบอก
ที่นี้ก็ต้องยอมมาดูตัวเองดูว่า เราเป็นคนที่คุณอื่นไม่กล้าพูดความจริงด้วยใจหรือเปล่า
จะได้ปรับปรุงตัวเองไปพร้อมๆ กับเขา

จะว่าไป การโกหกเป็นวงจรที่ทั้งเราและเขาต้องพยายามหาทางหลุดออกไปให้พ้น
เพราะถ้าคุณหนึ่งโกหก อีกคนจะไม่ไวใจ พอไม่ไวใจก็จะยิ่งจับผิด ยิ่งจับผิดก็ยิ่งโกหกเอาตัวรอด
ถ้าจำเป็นต้องเปิดอภิปรายไม่ว่างใจเมื่อไหร่ คุณภรรยาโปรดควบคุมปริมาณเนื้อหาและการใส่อารมณ์ให้น้อยๆ
เน้นประเด็นสำคัญสั้นๆ ให้เขารับทราบไว้ว่า

“ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างชีวิตครอบครัวที่มั่นคงจะรัก”

7 ประโยคโกหกยอดฮิตของผู้ชาย

รู้ต้นสายปลายเหตุมาพอสมควรแล้ว มาดูกันซิว่าประโยคไหนโกหกกันบ่อยๆ...

“กลับคำหน่อยนะวันนี้ บริษัทมีเลี้ยงลูกค้า”

ความหมายเบื้องลึก “นัดไอซ์กับไอริชไปกินเหล้า ไม่โกหกคงได้ไปหรอก”

“มีคืนกลับทำห่มเอง แต่เห็นหลับไปแล้วเลยไม่อยากปลุก”

ความหมายเบื้องลึก “หา...จะตีหนึ่งแล้วเธอเหนื่อย ต้องเจียบที่สุดเดี่ยวแม่คุณตื่นมาหุซาแน่”

“ใส่แล้วไม่อ้วนหรือกชุดนี้”

ความหมายเบื้องลึก “อย่าถามบ่อยได้ไหม เครียดครับเครียด ใครจะกล้าบอกความจริง”

4. “ซื้อกินเถอะ อย่าทำเลยเหนื่อยแล้ว”

ความหมายเบื้องลึก “รู้ว่าอยากเอาใจ แต่ทำกับข้าวไม่อร่อยซื้อกินดีกว่า”

“อาทิตย์นี้ไปงานเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้แล้ว งานตรึมเลย”

ความหมายเบื้องลึก “เหนื่อยจะตายอยากนอนอยู่บ้าน
คุณเธอเดินที่เป็นวันต้องเปิดโน้ตบุคทำงานโซเชียลหอยผลอคอยแอบเล่นเกมออนไลน์”

6. “ความรักเราให้กันตลอดเวลาอยู่แล้ว ผมไม่ค่อยจะสนใจปีใหม่วันเกิดอะไรหรอก”

ความหมายเบื้องลึก “ลืมไปแล้วว่าวันไหนวันเกิด วันครบรอบแต่งงาน วันวาเลนไทน์”

“เย็นนี้เลิกเร็วเหอ อย่ามารอที่ทำงานเลยเจอที่ร้านดีกว่า ไม่มีที่นั่งรอ แล้วจะได้ไม่ต้องย้อนไปมาด้วย”

ความหมายเบื้องลึก “เมียเราชี้หิ้งจะตาย เห็นคุยกับผู้หญิงคนอื่นเดียวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่”

ขอบคุณ ! ข้อมูลนิตยสาร Modern Mom : www.momypedia.com

